



Idea & Ido สมรรถนะใหม่ (New Competency)

เกศัชกร ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี

www.prachasan.com

ฉบับส่งท้ายปีงบประมาณผู้เขียนมีเรื่องของการเตรียมสมรรถนะ (competency) ใหม่มานำเสนอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการเตรียมตัวให้สอดคล้องกับแผนฯ 10 ของประเทศไทย สมรรถนะใหม่ที่เราจะสร้างให้กับตัวเองนั้นจะต้องเป็นสมรรถนะที่สร้างบนฐานคิดใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ (paradigm shift) สิ่งที่คุณจะนำเสนอต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านมีกรอบการพัฒนาสมรรถนะใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

สิ่งที่คิด (Idea) ปรับวิธีคิด ให้มีความสำคัญกับการคิดเรื่องสำคัญๆ เช่น เรื่องการพัฒนาตนเอง การจัดการความคิดตนเอง การสร้างภาพฝัน การพัฒนาคน การสร้างทีมงาน การสร้างเครือข่าย การก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนในการทำงาน ลองเปลี่ยนพื้นที่ความคิดไปยังพื้นที่ใหม่ที่แตกต่างและห่างไกลจากเดิม “ความคิดเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา” ไม่เคยมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นจากความคิดเดิมๆ ดังนั้นจงคิดใหม่ และคิดให้มากขึ้น

หนังสือที่อ่าน (Book) อ่านหนังสือให้มากขึ้น หลากหลายขึ้น จะช่วยให้เรามีทัศนคติใหม่ ความรู้ใหม่ เป็นบุคคลที่รู้จักก่อน รู้มากกว่า รู้แตกต่าง หนังสือจะช่วยนำทางสู่โอกาสใหม่ๆ ในการสร้างตนเอง สมรรถนะหลายอย่างมีแผนที่นำทางอยู่ในหนังสือ ที่สำคัญมันเป็นที่เลี้ยงที่ให้กับทุกคนที่เชื่อฟัง อ่านหนังสือให้มาก แล้วลองปฏิบัติตามที่ผู้เขียนเขาบอกไว้ ทบทวนตนเอง เทียบเคียงตนเองกับเนื้อหาในหนังสือ

งานที่ทำ (Work) ต่อไปนี้จึงเลือกทำงานที่มีความสำคัญ ใช้หลักการ 20/80 ทำงานในส่วนที่สำคัญที่จะส่งผลต่องานส่วนใหญ่ ไม่สำคัญว่าทำงานได้มากฯ มันสำคัญที่ทำงานที่สำคัญถึงแม้จะเพียงน้อยนิด เพราะงานสำคัญจะช่วยให้เราได้ผลงานที่แตกต่าง จงเลือกงานที่สำคัญแล้วลงมือทำด้วยพลังความคิด พลังกาย พลังใจ สิ่งสำคัญมากฯ คือ คิดก่อนลงมือทำ และเมื่อลงมือทำแล้วก็จงเรียนรู้จากงาน

คำที่ใช้ (Word) หลายคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูงได้เนื่องจากการใช้คำที่เป็นเชิงลบ เช่น เป็นไปไม่ได้ ปัญหามากมาย มันเหนื่อยนะ หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเอง วันนี้นี้ควรจะให้มีความสำคัญกับคำที่พูด หรือเขียน เช่น ปัญหาไม่ว่างใจ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หากใจปรารถนา ต่อไปนี้สัญญากับตัวเองว่าจะพูดและเขียนแต่คำที่จะนำชีวิตไปสู่ความยิ่งใหญ่

ใครที่คุย (Who) การเลือกคุยกับคนที่มีแนวคิด มีประสบการณ์ มีมุมมองที่แตกต่างจะช่วยให้เราเกิดพลังในการคิด การทำงาน การตัดสินใจ มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาสมรรถนะตนเองได้ จงวางแผนที่จะพบคนใหม่ๆ คุยกับคนใหม่ๆ เสมอในทุกสถานที่ ทุกเวลา จงสร้างโอกาสขึ้นมาให้กับตนเองเป็นบุคคลเชิงรุกที่เริ่มต้นก่อนเสมอ แล้วโอกาสดีๆ จะเข้ามาในชีวิต

เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (High Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะใหม่ที่เรากำลังต้องการเพื่อการอยู่ในสังคมคนทำงานแบบใหม่ ที่ผู้เขียนนำเสนอนี้คงจะทำให้ผู้อ่านทุกท่านได้ทบทวนตนเองบ้าง ไม่มากก็น้อย ย้ำอีกครั้งหนึ่งหากต้องการเปลี่ยนตนเองเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมก็จงเป็นสิ่งที่ต่าง “สิ่งที่คิด หนังสือที่อ่าน งานที่ทำ คำที่ใช้ ใครที่คุย” เชื่อว่า ทุกคนจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ติดตามบทความเพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.prachasan.com